



## {Lễ nguyện Salah của một người đàn ông cùng với tập thể tốt hơn lễ nguyện Salah của anh ta tại nhà và tại chợ hai mươi mấy lần}

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Lễ nguyện Salah của một người đàn ông cùng với tập thể tốt hơn lễ nguyện Salah của anh ta tại nhà và tại chợ hai mươi mấy lần, và đó là ai trong số các người khi thực hiện Wudu, anh ta thực hiện tốt Wudu, sau đó anh ta đến Masjid với định tâm chỉ để lễ nguyện Salah, anh ta không muốn bất cứ điều gì khác ngoài lễ nguyện Salah, thì với mỗi bước đi của anh ta, anh ta sẽ được nâng lên một bậc đồng thời anh ta sẽ được xóa một tội, cho tới khi anh ta vào Masjid; và khi anh ta vào Masjid và ngồi đợi lễ nguyện Salah thì anh ta sẽ được ghi cho ân phước của việc dâng lễ nguyện Salah. Và các Thiên Thần sẽ cầu nguyện cho ai đó trong số các người khi mà anh ta vẫn ngồi tại chỗ của lễ nguyện Salah, Họ sẽ nói: 'Lạy Allah, xin Ngài thương xót y, lạy Allah xin Ngài tha thứ cho y, lạy Allah xin Ngài chấp nhận sự sám hối của y' miễn là y không hư Wudu và không làm điều gì gây phiền hà đến mọi người và các Thiên Thần.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Nabi ﷺ nói cho chúng ta biết rằng nếu một người Muslim dâng lễ nguyện Salah cùng với tập thể thì lễ nguyện Salah đó của anh ta tốt hơn gấp hai mươi mấy lần so với lễ nguyện Salah của anh ta ở nhà hoặc ở chợ. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ﷺ đề cập đến lý do trong sự việc đó: đó là nếu một người đàn ông thực hiện tốt Wudu sau đó đi Masjid với ý định dâng lễ nguyện Salah và không có ý định cho điều gì khác thì với mỗi bước đi của mình, anh ta sẽ được nâng lên một bậc và đồng thời anh ta sẽ được xóa đi một tội. Nếu anh ta vào Masjid và ngồi đợi lễ nguyện Salah, anh ta sẽ được ban ân phước cho việc chờ đợi đó; và các Thiên Thần sẽ cầu nguyện cho anh ta miễn là anh ta vẫn ngồi tại nơi lễ nguyện Salah, nói: "Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho y! Lạy Allah xin Ngài thương xót y! Lạy Allah xin Ngài chấp nhận sự sám hối của y!" Các Thiên Thần sẽ vẫn nói những lời cầu nguyện này miễn là anh ta chưa hư Wudu hoặc chưa làm điều gì gây phiền mọi người và các Thiên Thần.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

